



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: THÀNH TÂM

Bàn giải pháp tăng thu thuế bảo vệ môi trường và thuế nhập khẩu xăng dầu

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc. Ảnh: NGỌC LINH

Khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019



Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cắt băng khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2019. Ảnh: TUẤN DUNG

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại Quỳnh Phụ

Sáng ngày 15/3, đồng chí Đàm Văn Vương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành có buổi làm việc với xã An Vinh (Quỳnh Phụ) về tiến độ xây dựng nông thôn mới (NTM). Đến nay, xã An Vinh đã hoàn thành 17/19 tiêu chí NTM. Địa phương đang gấp rút hoàn thành 2 tiêu chí trường học và cơ sở vật chất văn hóa, phấn đấu hết tháng 6/2019 sẽ về đích NTM.

(Xem tiếp trang 4)
TRỊNH CƯỜNG

Công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn 3 huyện

Chiều ngày 15/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị ban hành quyết định công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn các huyện Hưng Hà, Đông Hưng và Quỳnh Phụ. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Từ đầu tháng 2/2019 đến nay, cả nước đã có 17 tỉnh, thành phố phát sinh bệnh dịch tả lợn châu Phi. Trên địa bàn tỉnh, đến nay dịch đã xảy ra tại 95 xã, thị trấn của 6 huyện. Tổng số lợn đã tiêu hủy đến 16 giờ ngày 14/3 là 12.061 con với tổng trọng lượng 695.765kg. Các địa phương trong tỉnh đã sử dụng 28.877 lít hóa chất và 1.041.466kg vôi bột để xử lý ổ dịch và thực hiện công tác vệ sinh, tiêu độc, khử trùng.

(Xem tiếp trang 4)
THANH HUỖN

Sáng ngày 15/3, tại Bảo tàng Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội đồng chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội báo toàn quốc năm 2019 với chủ đề "Bảo chí Việt Nam đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước và nhân dân". Các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự lễ khai mạc. Hội báo có 74 gian trưng bày của các liên chi hội, chi hội ở trung ương; cơ sở đào tạo báo chí; các công ty kinh doanh thiết bị làm báo cùng với các gian trưng bày của hội nhà báo các tỉnh, thành phố. Các gian trưng bày chuyên đề tiêu biểu như: (Xem tiếp trang 4)
P.V

Đại hội đại biểu MTTQ thành phố lần thứ XXIV

Sáng ngày 15/3, Ủy ban MTTQ thành phố Thái Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đơn vị được Ủy ban MTTQ tỉnh chọn làm điểm tổ chức đại hội. Tới dự có các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Đỗ Đình An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Thái Bình.

Nhiệm kỳ 2014 - 2019, Ủy ban MTTQ thành phố tích cực vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" (Xem tiếp trang 4)
TIẾN ĐẠT

Hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam

Chiều ngày 15/3, Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tổ chức lễ phát động hưởng ứng ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam. Với chủ đề "Kinh doanh lành mạnh - tiêu dùng bền vững", các cấp, các ngành và người dân trong tỉnh chung tay nâng cao nhận thức của toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tiếp tục tuyên truyền để mọi người nhận thức toàn diện hơn, sâu rộng hơn về Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các luật, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Người tiêu dùng, nhất là cộng đồng doanh nghiệp có trách nhiệm hơn trong hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Để thực hiện hiệu quả hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người tiêu dùng trong tỉnh cần thực hiện tốt hoạt động tạo môi trường sản xuất, kinh doanh lành mạnh; đẩy mạnh sản xuất tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, hạ giá thành sản phẩm phục vụ cộng đồng; tích cực đưa hàng Việt Nam về nông thôn, thiết lập hệ thống phân phối hàng hóa của Việt Nam trên địa bàn tỉnh, nhất là khu vực nông thôn. Các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh thực hiện đổi mới, sáng tạo các hoạt động của Hội, chú trọng duy trì tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của người tiêu dùng, kịp thời kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền và doanh nghiệp giải quyết theo quy định của pháp luật.
KHÁC ĐUẦN

Chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu

(Xem trang 3)



Đoàn viên thanh niên tham gia vệ sinh môi trường tại bãi biển cồn Vành (xã Nam Phú, huyện Tiền Hải).

Doanh nghiệp góp phần nâng cao giá trị sản xuất thủy sản

(Xem trang 2)

Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng

Sáng ngày 15/3, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các nghị quyết: 02, 03, 04 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tại hội nghị, 270 cán bộ, đảng viên đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được học tập, quán triệt và triển khai các nội dung cốt lõi của Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 15/1/2019 của Bộ Chính trị (khóa XII) về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế và các chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng...

Hội nghị cũng đã tổ chức quán triệt các nội dung Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 21/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát triển Khu kinh tế Thái Bình; Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 21/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục (Xem tiếp trang 4)
TẮT ĐẠT

KHỞI THI ĐUA CÁC CƠ QUAN ĐẢNG Kỳ giao ước thi đua năm 2019

Chiều ngày 15/3, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy - Trưởng khởi thi đua các cơ quan Đảng tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các đơn vị trong khối đã thảo luận, thống nhất nội dung giao ước thi đua năm 2019 với các nội dung chính: Thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc bảo đảm khoa học, nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, quản lý và chất lượng công việc. Tích cực thực hiện công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Các đơn vị trong khối phát động thi đua và tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh (Xem tiếp trang 4)
THU HIỀN